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BKD ลุยรับงานภาคเอกชน 
เน้นกลุ่ม “โรงแรม-โรงพยาบาล”  

ต้ังเป้ารายได้ปีน้ีโตราว 10%

D เปิดบริการ รพ.ฟันสุขุมวิท 
คาดรับรู้รายได้กว่า 100 ลบ. 

/ ล่ันปีน้ีรายได้นิวไฮ 

	 BKD	เดินหน้ารับงานภาคเอกชนเต็มสูบ	ครึ่ง
ปีแรกลุยเจาะกลุ่มโรงแรม-โรงพยาบาล	เผยมูลค่า
ในมือ1.2พันล้านบาท	จ่อประมูลโรงแรมภาคใต้อีก	
3-4	แห่ง	ชี้จัดตั้งรัฐบาลลงตัว	ภาคเอกชนมั่นใจ
ลงทุน	หวังภาครัฐดันโครงการลงทุนขนาดใหญ่
หนุนภาพรวมธุรกิจตกแต่งภายในสดใส

 นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบา
งกอกเดค-คอน จ�ากัด(มหาชน) 
หรือ BKD	เปิดเผยว่า	แผนการด�าเนินธุรกิจ
ในปีนี้บริษัทยังให้ความส�าคัญกับการรับงานที่มี
คุณภาพให้	ผลตอบแทนที่ดีมากกว่าเน้นปริมาณ
งาน	โดยช่วงครึ่งปีแรกจะเน้นรับงานภาคเอกชน
เป็นหลักสัดส่วนรายได้กว่า	80%	ทั้งนี้	กลุ่มลูกค้า
หลักคือกลุ่มโรงแรมและกลุ่มโรงพยาบาล	ซึ่งจะ
มีทั้งการตกแต่งใหม่และการปรับปรุง	ปัจจุบัน
บริษัทมีมูลค่างานในมือประมาณ	1.2	พันล้าน

บาท

	 “ลูกค้ากลุ่มโรงแรมและกลุ่มโรงพยาบาล	ถือ
เป็นกลุ่มลูกค้าที่บีเคดีมีความเชี่ยวชาญและได้รับ
การยอมรับฝีมือจากลูกค้า	ทั้งในส่วนที่ตกแต่ง
ใหม่และรีโนเวท	โดยกลุ่มโรงแรมจะอยู่ที่ภาคใต้
เป็นส่วนใหญ่	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด�าเนินงาน	3	
แห่ง	และรอประมูลอีก	3-4	แห่ง	นอกจากนี้ก็ยัง
มีโรงแรมที่ภาคเหนือ	ส่วนกลุ่มโรงพยาบาลก็จะมี
งานของโรงพยาบาลธนบุรี	โรงพยาบาลพระราม
เก้า	เป็นต้น	”นางนุชนารถ	กล่าว

	 นางนุชนารถกล่าวว่า	การที่บริษัทมีงาน
ตกแต่งภายในกลุ่มโรงแรมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง	
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะบริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
กลุ่มผู้ประกอบที่ยอมรับฝีมือและคุณภาพงานของ
บริษัท	ภายใต้ราคาสมเหตุสมผล	นอกจากนี้ฐานะ
การเงินของบริษัทก็มีความแข็งแกร่ง	ท�าให้ลูกค้า

มั่นใจว่างานจะไม่มีปัญหา	โดยลูกค้ากลุ่มโรงแรม
ที่ถือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีและยอมรับฝีมือการ
ตกแต่งภายในของบริษัทเช่น	กลุ่มแอทเสทเวิร์ด	
(AWC)	กลุ่มยูซิตี้	เป็นต้น

	 ส�าหรับแนวโน้มผลการด�าเนินงานในปีนี้	นาง
นุชนารถ	กล่าวต่อว่า	ยังเติบโตต่อเนื่อง	โดยใน
ส่วนของธุรกิจตกแต่งภายในบริษัทได้ตั้งเป้าหมาย
ว่ารายได้จะเติบโตประมาณ	10%	โดยหลังจากที่
มีการจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อย	จะท�าให้ภาคเอกชน
มีความมั่นใจในการลงทุนมากขึ้น	นอกจากนี้จะ
เริ่มเห็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ	ซึ่ง
บริษัทจะได้รับอานิสงส์จากโครงการลงทุนต่างๆ		
ทั้งภาครัฐและเอกชน	อย่างไรก็ตามในปีนี้ยัง
ประเมินว่าสัดส่วนรายได้หลักของบริษัทยังจะมา
จากภาคเอกชน	ส่วนปีหน้าก็จะเริ่มมีสัดส่วนรายได้
จากภาครัฐเพิ่มขึ้น

	 D	พร้อมเปิดให้บริการโรงพยาบาลฟันแห่งใหม่	
บนถนนสุขุมวิท	ซอย	2	วันที่	1	ก.ค.นี้	จับกลุ่มลูกค้า
ระดับกลางถึงบนทั้งในประเทศและต่างประเทศ	โชว์
จุดเด่นบริการครบวงจรได้มาตรฐานสากล	และราคา
เหมาะสม	ประเดิมรับรู้รายได้ปีนี้กว่า	100	ล้านบาท	
คาดมีก�าไรทันที	มั่นใจควบคุมต้นทุนอยู่	พร้อมหนุนผล
งานปี	62	เติบโต	2	เท่าตัว	รายได้แตะ	1,000	ล้านบาท	
ทุบสถิตนิวไฮ	
 ทพ.พรศักดิ์ ตันตาปกุล ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร และรองประธานกรรมการ 
บมจ.เดนทัล คอร์ปอเรชั่น (D)	เปิดเผยว่า	
บริษัทฯพร้อมที่จะเปิดให้บริการโรงพยาบาลฟันแห่ง
ใหม่	ซึ่งตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท	ซอย2	ตั้งแต่วันที่	1	
กรกฏาคม	2562	เป็นต้นไป	โดยโรงพยาบาลดังกล่าว
จะประกอบไปด้วย	ห้องทันตกรรม	จ�านวน	19	ห้อง	
ห้องผ่าตัด	และห้องพักฟื้น	ซึ่งคาดว่าจะได้รับความ
สนใจอย่างคึกคัก	จากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	
	 "	โรงพยาบาลฟันสุขุมวิท	ถือเป็นโรงพยาบาล
เฉพาะทางแห่งแรกที่มีการรักษาเต็มรูปแบบของโรง
พยาบาลฟันจริงๆ	โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะเป็นระดับ
กลางถึงบน	เช่น	ชาวต่างชาติ	และคนไทยที่อาศัยอยู่

ในเมืองชั้นในย่านถนนสุขุมวิท	สาทร	สีลม	ซึ่งเป็นก
ลุ่มที่มีก�าลังซื้อสูงมีความพร้อมที่จะเข้ามาใช้บริการต่อ
เนื่อง	ขณะเดียวกันโรงพยาบาล	มีบริการที่ได้มาตรฐาน
ระดับสากล	ครบวงจร	และราคาค่าบริการอยู่ในระดับที่
เหมาะสมจึงน่าจะได้รับความสนใจ	ทั้งนี้ในปัจจุบัน	เริ่ม
มีคนไข้ทั้งชาวไทย	และชาวต่างชาติ	ทยอยสอบถาม	
จองคิวการเข้ามาใช้บริการใน	รพ.	ฟัน	BIDH	ในเดือน	
ก.ค.	แล้ว	"
	 ในปีนี้	บริษัทฯ	จะเริ่มรับรู้รายได้จากโรงพยาบาล
ฟันสุขุมวิท	ประมาณ	100	ล้านบาท	และรับรู้ก�าไรได้
ทันที	ส่วนในปีถัดไปจะรับรู้ได้เต็มปี		ขณะที่ตามแผน
งานที่วางไว้	ในปี	2563โรงพยาบาลจะเปิดจ�านวนห้อง
เพิ่มขึ้น	เป็น	22	ห้อง	และในปี	64	เปิดบริการเป็น	33	
ห้อง	ดังนั้น	อนาคตโรงพยาบาลฟันสุขุมวิทจะเป็นเรือ
ธงหลักในการสร้างรายได้และก�าไรอีกแห่งหนึ่ง
	 นอกจากนี้	ในครึ่งปีหลังของปีนี้บริษัทฯ	เตรียม
จะเปิดบริการ	Chiang	Mai	International	Dental	
Center	(CIDC)	โดยโครงการดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณ
พื้นที่ส่วนหนึ่งของอาคารพาณิชย์	สูง	3	ชั้น	เลข
ที่	11	ถนนนิมมานเหมินทร์	ต�าบลสุเทพ	อ�าเภอเมือง
เชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่	โดยมีขนาดพื้นที่	240	

ตารางเมตร	ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ	5.6	
ล้านบาท	และคาดว่าระยะเวลาคืนทุน	ประมาณ	4	ปี
ครึ่ง
	 อย่างไรก็ตาม	การเปิดให้บริการ	CIDC	เนื่องจาก
มีเป้าหมายที่จะรุกขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มเติม	และ
เป็นการขยายฐานลูกค้าในภาคเหนือ	โดยเฉพาะจังหวัด
เชียงใหม่	และนักท่องเที่ยวต่างชาติในโซนนั้น	
	 ทั้งนี้	การเปิดให้บริการทั้ง	CIDC	และโรง
พยาบาลฟันสุขุมวิท	จะช่วยท�าให้รายได้ของกลุ่ม
บริษัทฯเติบโตได้มากขึ้นสนับสนุนให้มีผลการด�าเนิน
งานตามเป้าหมายที่วางไว้	ขณะเดียวกันยังช่วยลด
ต้นทุนต่อขนาดขององค์กรในภาพรวมให้ลดลงไป
ด้วย	โดยในปีนี้คาดว่ารายได้รวมจะมีการเติบโต	2	เท่า
ตัว	หรือแตะระดับ	1	พันล้านบาท	ซึ่งจะทุบสถิติสูงสุด
ใหม่ตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	
	 อนึ่ง	บริษัทฯ	มีศูนย์ทันตกรรม	และคลินิกทันต
กรรม	รวม	16	สาขา	ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ	14	สาขา	
และภูเก็ต	2	สาขาด�าเนินการภายใต้	"BIDC"	1	สาขา	
"Dental	Signature"	4	สาขา	"Smile	Signature	8	
สาขา	และ"Dental	Planet"	3	สาขา	
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	 KTIS	เผยรายได้สายธุรกิจชีวภาพเพิ่มขึ้น

ตามแผน	โดยมีสัดส่วนเกือบ	40%	ของรายได้

ทั้งหมดแล้ว	และยังมีศักยภาพในการเติบโต

อย่างต่อเนื่อง	ช่วยลดผลกระทบจากความ

ผันผวนของราคาน�้าตาลตลาดโลกที่ส่งผลต่อ

รายได้และก�าไรในสายธุรกิจน�้าตาลทราย	คาด

ปีนี้รายได้สายธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง

ชีวมวลโตเกิน	20%	เพราะประสิทธิภาพของ

กระบวนการผลิตไฟสูงขึ้น	ดูได้จาก	6	เดือนแรก	

ปริมาณการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น	22.5%	และมีราย

ได้เพิ่มขึ้น	23.5%

 นายณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล รอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท 
เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือ
กลุ่ม KTIS	ผู้น�าในอุตสาหกรรมน�้าตาลและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร	เปิดเผยว่า	

ปัจจุบันธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	ได้ด�าเนินไปตาม

แผนกลยุทธ์ในการด�าเนินงาน	ที่มุ่งเพิ่มรายได้

จากสายธุรกิจชีวภาพ	ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีสัดส่วน

ก�าไรขั้นต้นสูงและมีความผันผวนของรายได้ต�่า

กว่าสายธุรกิจน�้าตาลทรายที่ผันผวนตามราคา

น�้าตาลตลาดโลก	ดังจะเห็นได้ว่าในรอบครึ่งปี

แรกของงบการเงินปี	2562	(ตุลาคม	2561	–	

มีนาคม	2562)	สัดส่วนรายได้เมื่อเทียบกับระยะ

เวลาเดียวกันของปีก่อน	สายธุรกิจชีวภาพขยับ

เพิ่มขึ้นจาก	35.8%	เป็น	39.2%	ซึ่งเป็นการ

เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ	และในอนาคตก็

มีโอกาสที่รายได้จากสายธุรกิจชีวภาพจะสูงกว่า

สายธุรกิจน�้าตาล

 

	 ทั้งนี้	สายธุรกิจชีวภาพซึ่งประกอบด้วย	

ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายเอทานอล	ธุรกิจผลิต

และจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล	

และธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายเยื่อกระดาษชาน

อ้อย	ล้วนมีศักยภาพในการเติบโตที่ดี	โดยในช่วง	

6	เดือนแรกของรอบบัญชี	2562	การจ�าหน่าย

เอทานอล	มีปริมาณสูงถึง	40.2	ล้านลิตร	เพิ่ม

ขึ้นจาก	30.0	ล้านลิตร	หรือเพิ่มขึ้น	34.1%	เมื่อ

เทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน	ส่วนการ

จ�าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงชานอ้อยและ

ใบอ้อยสามารถขายได้	201,845	เมกะวัตต์	เพิ่ม

ขึ้นจาก	164,832	เมกะวัตต์	หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น	

22.5%	เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี

ก่อน

	 “ปริมาณการจ�าหน่ายเอทานอลและ

พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมากดังกล่าว	

ท�าให้รายได้จากการขายเอทานอลเพิ่มขึ้น	

21.4%	และรายได้จากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น	

23.5%	ส�าหรับครึ่งปีแรกของรอบบัญชีสิ้นสุด

เดือนมีนาคม	2562	และมั่นใจว่า	2	สายธุรกิจ

นี้จะสร้างรายได้ที่ดีอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งในปัจจุบัน

นี้	การผลิตเอทานอลนั้นได้ด�าเนินการผลิตเต็ม

ก�าลังอยู่แล้ว	แต่ในส่วนธุรกิจไฟฟ้ายังมีแนวโน้ม

ที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพให้สามารถผลิตไฟฟ้า

เพื่อจ�าหน่ายได้มากขึ้น	จึงเชื่อว่าในรอบบัญชีปี	

2562	นี้	รายได้จากสายธุรกิจผลิตไฟฟ้าจะสูงขึ้น

กว่าปี	2561ไม่น้อยกว่า	20%”	นายณัฎฐปัญญ์

กล่าว

 

	 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กลุ่ม	

KTIS	กล่าวเสริมด้วยว่า	ในช่วงที่ผ่าน

มา	บริษัทฯ	ได้ลงทุนเพิ่มเติมในสายธุรกิจ

ชีวภาพ	โดยได้มีการร่วมลงทุนในโครงการ

โรงงานผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์จากเยื่อ

ชานอ้อย	กับ	บริษัท	ยูเรเซีย	ไลท์	อินดัส

ตรี	อีควิปเม้นท์	แมนูแฟคเจอริ่ง	จ�ากัด	ซึ่งเป็น

ผู้ผลิตเครื่องจักรส�าหรับผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์

จากเยื่อชานอ้อย	อีกทั้งยังเป็นผู้จัดจ�าหน่าย

ภาชนะบรรจุภัณฑ์จากเยื่อชานอ้อยรายใหญ่

ในสาธารณรัฐประชาชนจีน	โดยจะมีการจัด

ตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อว่า	บริษัท	เอ็นไวรอนเม็

นท์พัลพ์	แอนด์	แพ็คเกจจิ้ง	จ�ากัด	โดย	บริษัท	

เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์	แอนด์	เปเปอร์	จ�ากัด	

(บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย	KTIS	100%)	จะถือหุ้น	

85%	และบริษัทยูเรเซียฯ	จะถือหุ้น	15%	ซึ่งเชื่อ

ว่าจะเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่จะท�ารายได้และผลก�าไร

ให้กลุ่ม	KTIS	ได้อย่างมากต่อไป

KTIS คาดรายได้ขายไฟฟ้าปีน้ีโตเกิน 20% 

หลัง 6 เดือนแรก ปริมาณการขายไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 22.5%
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UREKA จับมือ อัพเดท ดีเวลลอปเม้นท์ 

ต้ังกิจการร่วมค้า ยูเรก้า ยูยู ลุยธุรกิจจัดหา 

ติดต้ังและทดสอบระบบจัดเก็บในคลังสินค้า อัตโนมัติ

LPN เผย ร่วมทุน นายณ์เอสเตท 

ลุยโครงการ อาคารสํานักงานและร้านค้าให้เช่า 

 นายลิศพัทธ์ ใคร่ครวญ กรรมการ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จ�ากัด (มหาชน) UREKA	เปิดเผยว่า	ที่ประชุม	

คณะกรรมการบริษัทครั้งที่	4/2562	เมื่อวันที่	24	มิถุนายน	2562	ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งกิจการร่วมค้า	โดยจะมี	สถานะเป็นบริษัทย่อยของ

บริษัท	ยูเรกา	ดีไซน์	จ�ากัด	(มหาชน)	ตามรายละเอียดดังนี้

	 ชื่อกิจการร่วมค้า	บริษัท	กิจการร่วมค้า	ยูเรก้า	ยูยู	จ�ากัด

	 วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	27	มิถุนายน	2562

	 ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจจัดหา	ติดตั้งและทดสอบระบบจัดเก็บในคลังสินค้า	อัตโนมัติ	(Automated	Storage/Retrieval	System	:	

AS/RS)

	 ทุนจดทะเบียน	7,000,000	บาท	(เจ็ดล้านบาทถ้วน)	แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน	70,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	100	บาท

	 สัดส่วนการลงทุน	บริษัท	ยูเรกา	ดีไซน์	จ�ากัด	(มหาชน)	ร้อยละ	90	บริษัท	อัพเดท	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	ร้อยละ	10

 นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดี
เวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) LPN	เปิดเผยว่า	การที่บริษัทฯได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์	เมื่อวันที่	14	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	

2562	เรื่องการลงนามสัญญาร่วมทุนและการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน	กับบริษัทนายณ์เอสเตท	จ�ากัด	(“NYE”)	เพื่อพัฒนาโครงการ	อาคารส�า

นักงานและร้านค้าให้เช่า	บนที่ดินให้เช่าบริเวณริมถนนพระราม	4	โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่อ้างถึง	(1)	นั้น	ต่อมาเมื่อวันที่	7	

มีนาคม	พ.ศ.	2562	บริษัทได้ด�าเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อบริษัท	ตลศิริ	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	

กระทรวงพาณิชย์	เรียบร้อยและได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ให้ทราบแล้วเมื่อวันที่	3	เมษายน	พ.ศ.	2562	

	 บริษัทฯจึงขอแจ้งความคืบหน้าให้ทราบว่าเมื่อวันที่	22	มิถุนายน	พ.ศ.	2562	บริษัทได้ลงนามสัญญาร่วมทุนกับ	NYE	เรียบร้อยแล้ว	
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	 บริษัท	ที	เอส	ฟลาวมิลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	TMILL	โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดใน

ประเทศ	ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์	ESG	100	ที่มีการด�าเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิ

บาล	(Environmental	Social	and	Governance:	ESG)	จากการประเมินบริษัทจดทะเบียน	ประจ�าปี	2562	จาก จ�านวนทั้ง

สิ้น	771	บริษัท

 ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ รองประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ TMILL	เปิดเผยว่า	สถาบันไทยพัฒน์ประกาศให้	บริษัท	ที	เอส	ฟลาวมิลล์	จ�ากัด	

(มหาชน)	หรือ	TMILL	ติดอันดับ	ESG100	ประจ�าปี	2562	ที่มีการด�าเนินงานโดดเด่นด้าน

สิ่งแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิบาล	(Environmental,	Social	and	Governance)	ดี

เด่น	ทั้งนี้	บริษัท	ที	เอส	ฟลาวมิลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่ม	

ESG100	ที่มาจากตลาด	mai	จากการประเมินโดยทีม	ESG	Rating	ในสังกัดสถาบัน

ไทยพัฒน์	ด้วยการคัดเลือกจาก	771	บริษัทจดทะเบียน	ท�าการประเมินโดยใช้ข้อมูลที่

เกี่ยวกับ	ESG	จาก	6	แหล่ง	จ�านวนกว่า	14,278	จุดข้อมูล	โดยใช้เรตติ้งโมเดลที่พัฒนา

ขึ้นจากหลักการแนวทางตามมาตรฐานการประเมินความยั่งยืนของ	GISR	(Global	

Initiative	for	Sustainability	Ratings)

	 ส�าหรับสถาบันไทยพัฒน์	เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ	ได้

เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการด�าเนินงานโดดเด่นด้าน	ESG	จ�านวน	100	

บริษัท	หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์	ESG100	เป็นครั้งแรกในปี	2558	และได้มีการเก็บ

รวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

บิ๊ก TMILL ย้ิม
ติดอันดับหุ้นย่ังยืน ESG100 ปี 62
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ก.ล.ต. - ตลท. จับมือ IAA เปิดโครงการจัดทําบทวิเคราะห์

สําหรับผู้ลงทุน ผลิต 100 บทวิเคราะห์คุณภาพ ใน 3 ปี 

	 ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรัพย์ฯ	ร่วมกับ	
สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน	(IAA)	จัดท�า
โครงการจัดท�าบทวิเคราะห์ส�าหรับผู้ลงทุน	ส่ง
เสริมการขยายบทวิเคราะห์คุณภาพให้ครอบคลุม
หลักทรัพย์มากขึ้น	ตั้งเป้าผลิต	100	บทวิเคราะห์
คุณภาพ	ใน	3	ปี	เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน	ส่งเสริมบทวิเคราะห์คุณภาพ	
คุ้มครองผู้ลงทุน	เพื่อการพัฒนาตลาดทุนเติบโต
ระยะยาว	คาดเริ่มเผยแพร่ในไตรมาส	4	ปีนี้		

 
 นางสาวรื่นวดี สุวรรณ
มงคล เลขาธิการ ส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)	กล่าวว่า	
“ก.ล.ต.	ให้ความส�าคัญกับการท�าให้ตลาดทุนมี
ข้อมูลที่เพียงพอส�าหรับผู้ลงทุนเพื่อใช้ประกอบ
การตัดสินใจลงทุน	บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จัด
ท�าโดยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ	ถือเป็นข้อมูล
ส�าคัญที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินระยะยาว
ได้	อย่างไรก็ดี	จ�านวนบทวิเคราะห์ในปัจจุบันมัก
กระจุกตัวในหลักทรัพย์ขนาดใหญ่	ดังนั้น	คณะ
กรรมการ	ก.ล.ต.	ในการประชุมครั้งที่	5/2562	
เมื่อวันที่	10	พฤษภาคม	2562	จึงได้มีมติอนุมัติ
การสนับสนุนโครงการจัดท�าบทวิเคราะห์ส�าหรับ
ผู้ลงทุนร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ	โดยมีเป้าหมาย
เพิ่มบทวิเคราะห์ในอุตสาหกรรม	ทั้งสองหน่วย
งานจึงมอบหมายให้สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
เป็นผู้บริหารจัดการโครงการ		โดยมีบริษัทหลัก
ทรัพย์เป็นผู้จัดท�าบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของ
บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่ไม่ได้รับความ
สนใจในการจัดท�าบทวิเคราะห์	โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งบริษัทที่ยังไม่เคยได้รับการจัดท�าบทวิเคราะห์
มาก่อน	ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้	นอกจากจะ
ท�าให้ตลาดทุนมีข้อมูลที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ลงทุนแล้ว	ยังเป็นการเพิ่มโอกาส

ให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์หน้าใหม่และส่งเสริม
อุตสาหกรรมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ให้พัฒนายิ่ง
ขึ้นไปอีก	เพื่อการเติบโตของตลาดทุนที่ยั่งยืน”

 นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการ
และผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	กล่าวว่า	ตลาดหลักทรัพย์ฯ	มี
บทบาทส�าคัญในการให้ข้อมูลความรู้การลงทุน	
ขยายฐานผู้ลงทุนคุณภาพ	อย่างไรก็ตาม	ด้วย
การจัดท�าบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ในปัจจุบัน
ยังอาจกระจุกตัวและไม่ครอบคลุมหลักทรัพย์
คุณภาพที่มีอยู่อีกเป็นจ�านวนมาก	ตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ	จึงได้หารือกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์
ไทย	และ	ก.ล.ต.	เพื่อพัฒนาโครงการจัดท�าบท
วิเคราะห์ส�าหรับผู้ลงทุน	ภายใต้	3	เป้าหมาย	คือ	
ครอบคลุม	ขยายให้มีบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ใน
กลุ่มหลักทรัพย์ที่น่าสนใจแต่ยังไม่มีบทวิเคราะห์ที่
ครอบคลุม	อาทิ	หุ้นในดัชนีหุ้นยั่งยืน	(SETTHSI)	
หุ้นในธุรกิจ	Well-being	หุ้นในอุตสาหกรรมที่
น่าสนใจ	หุ้นปัจจัยพื้นฐานดี	คุณภาพ	ส่งเสริม
บทวิเคราะห์คุณภาพได้มาตรฐานของสมาคมนัก
วิเคราะห์การลงทุน	เป็นข้อมูลที่เพียงพอต่อการ
ตัดสินใจลงทุน	และ	เข้าถึง	เผยแพร่บทวิเคราะห์
ผ่าน	media	platform	ต่าง	ๆ	ทั้งช่องทางของ
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์และพันธมิตร	รวมทั้งยังมี
แผนจัดท�าแหล่งรวมศูนย์บทวิเคราะห์และข้อมูล
เกี่ยวกับหลักทรัพย์ดังกล่าว	และจัดสัมมนาเพื่อให้
ผู้ลงทุนได้มีโอกาสรับฟังข้อมูล	และเข้าถึงข้อมูล
จากบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้เพิ่มขึ้น	โดยในการ
ด�าเนินโครงการและการให้ความรู้นั้น	ตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ	จะร่วมมือกับสมาคมนักวิเคราะห์การ
ลงทุน	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย	และบริษัท
หลักทรัพย์ที่จะเข้าร่วมโครงการ	ซึ่งความร่วมมือ
จากองค์กรพันธมิตรครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของ
ทุกภาคส่วนที่ร่วมพัฒนาคุณภาพตลาดทุนไทยให้
เติบโตอย่างยั่งยืน

 
 นายไพบูลย์ นลินทรางกูร นายก
สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน	กล่าว
ว่า	หุ้นที่เข้าเกณฑ์การพิจารณาจัดท�าบทวิเคราะห์
จะต้องเป็นหุ้นที่ไม่อยู่ใน	SET100	และมีมูลค่าหลัก
ทรัพย์ตามราคาตลาด	(market	capitalization)	
มากกว่า	3,000	ล้านบาท	และไม่มีส�านักวิจัย
เขียนวิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐาน	หรือมีเพียง
รายเดียว	และมี	Theme	ที่น่าสนใจ	ส�าหรับ
ในกระบวนการจัดการโครงการนี้	สมาคมนักวิ
เคราะห์ฯ	จะเป็นผู้บริหารจัดการโครงการ	และจะ
มีการคัดเลือกทีมวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ที่มี
คุณภาพพร้อมเข้ามารับช่วงการผลิตบทวิเคราะห์
ตามแนวทางที่สมาคมฯ	ก�าหนด	จากนั้นสมาคมฯ	
จะเป็นผู้ตรวจทานควบคุมคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก่อนน�าส่งเข้าสู่	IAA	Consensus	เพื่อ
ให้ผู้สนใจเข้าใช้ประโยชน์กันต่อไป	ทั้งนี้	คุณสมบัติ
ของทีมวิจัยจาก	บล.	ผู้ร่วมโครงการ	ต้องมีทีม
งานนักวิเคราะห์ที่มีใบอนุญาต	และปฏิบัติหน้าที่
ด้านวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานไม่ต�่ากว่า	4	คน	เพื่อ
ให้มีความยั่งยืนที่จะด�าเนินการรับช่วงผลิต	รวม
ทั้งต้องมีกระบวนการตรวจทานควบคุมคุณภาพ
ภายในทีมวิจัยก่อนส่งออกบทวิเคราะห์	และเป็น
สมาชิกของสมาคมนักวิเคราะห์ฯ	เพื่อให้สามารถ
มีโอกาสเข้าร่วมการติดตามพัฒนาความรู้และ
แนวทางการปฏิบัติงานที่ทันสถานการณ์
 
	 โครงการจัดท�าบทวิเคราะห์ส�าหรับผู้ลงทุน
จะด�าเนินการต่อเนื่อง	3	ปี	โดยผลิต	100	บท
วิเคราะห์	แบ่งเป็น	40	บทวิเคราะห์ในปีแรก	และ
เพิ่มขึ้นในปีที่	2-3	เป็น	70	และ	100	บทวิเคราะห์
ตามล�าดับ	นอกจากนี้	จะมีการเขียนบทวิเคราะห์
รายงานความคืบหน้า	ในทุกไตรมาส	และจะเผย
แพร่บทวิเคราะห์ผ่านช่องทางต่าง	ๆ	ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ	ก.ล.ต.	IAA	ส�านักวิจัย	และ	บล.	
ผู้ผลิตบทวิจัยต่อไป	โดยคาดว่าเริ่มเผยแพร่ใน
ไตรมาส	4	ปี	2562		
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AECS เคาะหุ้น CPF -TFG -SYNEX-HARN- 
CPALL-TPCH- BAFS เก็บเข้าพอร์ต

	 บล.เออีซี	มองดัชนีตลาดหุ้นไทยสัปดาห์

นี้	มีลุ้นแตะ	1,730	จุด	หลังปัจจัยในประเทศ	

ประกอบกับแรงหนุน	จากสภาพคล่องทางการ

เงิน	ในต่างประเทศ	เริ่มส่อแววส่งสัญญาบวกที่

ดีขึ้น	พร้อม	แนะทยอยเก็บ	CPF-TFG-SYNEX-

HARN-	CPALL-TPCH-	BAFS	เข้าพอร์ต	ระบุ	

เป็นหุ้นน่ามีสตอรี่น่าลงทุน

 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ AECS	ระบุว่า	ทิศทาง

ดัชนีตลาดหุ้นไทย	ในสัปดาห์นี้	ทางฝ่าย

วิเคราะห์	มอง	SET	Index	มีโอกาสแกว่ง	ขึ้น

ทดสอบที่	1,730	จุด	หลังได้แรงหนุน	จาก

สภาพคล่องทางการเงินในต่างประเทศ	ที่มี

แนวโน้มผ่อนคลาย	ทั้งในจีน	และ	EU	บวกกับ

ผลการประชุม	Fed	ครั้งล่า	สุดส่งสัญญาณ	

Dovish	มากขึ้น	ประกอบกับยังมีแรงหนุน	จาก

หุ้นกลุ่มพลังงาน	ที่คาดปรับขึ้นตามราคาน�้ามัน

ดิบ	ที่เพิ่มขึ้น

	 ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าว	ส่งผลให้การทาง	

บล.เออีซี	มองกลยุทธ์ลงทุน	ในหุ้น	4	กลุ่มหลัก	

ที่ยังคงมีประเด็นน่าจับตา	อาทิ	กลุ่มเนื้อสัตว์	ที่

คาดว่าได้อานิสงส์บวกจากราคาเฉลี่ยของเนื้อ

หมู	และเนื้อไก่	ที่ปรับตัว	ดังนั้นจึง	แนะน�า	CPF	

โดยมองว่า	ช่วง1Q62	ก�าไรเติบโต	40.37%YoY	

จากธุรกิจสุกรของไทยเวียดนามและกัมพูชา	

ปรับตัวดีขึ้น	เพราะราคาสุกร	ที่ลดต�่าลงในปี

ที่แล้ว	กลับเข้ามาสู่สภาวะปกติ	รวมทั้งการ

บริหารจัดการ	ด้านการผลิตที่มีประสิทธิภาพ	

ส่วนภาพทั้งปีมองสถานการณ์โรคอหิวาต์

แอฟริกา	ในสุกร	(ASF)	ที่ระบาดในประเทศจีน	

ส่งผลให้ราคาสุกรมีแนวโน้มสูงขึ้น	

	 และ	TFG	เนื่องจากก�าไร	1Q62	โต	

84.34%YoY	จากผลบวกของราคาหมู	และไก่	ที่

ปรับตัวเพิ่มขึ้น	และควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้น	แนว

โน้มปี	62	คาดยอดขายท�า	New	High	จาก

ปริมาณขายไก่และหมู	ทั้งในและต่างประเทศที่

เพิ่มขึ้น	ผลจากการเพิ่มก�าลังการผลิตและเจาะ

ตลาดส่งออกใหม่	ขณะที่ธุรกิจอาหารสัตว์ตั้ง

เป้า	2-3	ปีขยายกลุ่มลูกค้านอกเครือข่ายจาก	

20%	เป็น	50%	)

	 นอกจากนี้มองฝ่ายวิเคราะห์	ยังแนะน�า	

กลุ่มได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น	

โดยเลือกหุ้น	น�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่ได้

ประโยชน์ดังกล่าวจากต้นทุนสินค้าถูกลง	ได้แก่	

SYNEX	โดยหุ้นดังกล่าว	มีการตั้งเป้ารายได้ปี

นี้	เติบโตไม่ต�่ากว่า	15%	โดยเฉพาะกลุ่มสินค้า

ประเภทอุปกรณ์สื่อสารและสินค้ากลุ่มคอมเมอร์

เชียล	ที่มีแนวโน้มเติบโตสูง	บวกกับมีแผนเพิ่ม

กลุ่มสินค้าใหม่	ทั้ง	Gaming,	Cloud	service,	

Securityและ	Internet	of	Things	

	 และหุ้น	HARN	มองว่าก�าไรปี62	เติบโต	

12.7%YoY	จาก	Backlog	ณ	สิ้น	1Q62	อยู่

ที่	520.7	ล้านบาท	และมีโอกาสได้งานต่อเนื่อง	

จากโครงการภาครัฐ	และเอกชน	อีกทั้งราคาหุ้น

ปัจจุบัน	เทรด	Forward	P/E	ปีนี้ที่ระดับ	8.92

	 กลุ่มค้าปลีก	คาดได้ประโยชน์จากการเมือง

ไทยที่ชัดเจนมากขึ้น	บวกกับได้อานิสงส์บวก	

จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลชุด

ใหม่	ที่มุ่งเป้าที่การบริโภคของภาคเอกชน

เป็นอันดับต้นๆ	จึงแนะน�า	CPALL	โดยมองว่า	

บริษัทฯตั้งเป้ายอดขายปี	62	โตไม่ต�่ากว่า	7%	

YoYประกอบกับมี	เป้าหมายที่จะขยายสาขาให้

ครบ	13,000	สาขาภายในปี	2564

	 และ	กลุ่มหุ้นกระแสเงินสดแข็งแกร่ง	มอง

ว่าหุ้นที่มีความมั่นคงทางกระแสเงินสด	จาก

การด�าเนินงาน	ได้แก่	กลุ่มพลังงานทางเลือก	

แนะน�าTPCH	โดยมองว่า	ระยะยาวมีแนวโน้ม

โตสดใส	จากเป้าปี63	จะเพิ่มก�าลังการผลิต

โรงไฟฟ้าชีวมวล	เป็น	200	MW	และโรงไฟฟ้า

จากขยะก�าลังการผลิต	50	MW	จากปัจจุบัน

มีโครงการโรงไฟฟ้าที่	COD	แล้ว	60	MW,	

โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง	49	MW	และ

โครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา10	MW)	และBAFS	

ที่มองว่าส่วนปี	62	ตั้งเป้ารายได้โต	8-9	%YoY	

และเป้าปริมาณการเติมน�้ามันโต	4%YoY	ตาม

จ�านวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น	พร้อมกับเริ่มรับรู้ราย

ได้ท่อส่งน�้ามัน	บางปะอิน	-พิจิตร	และเตรียม

เข้าประมูลโครงการจัดเก็บและเติมน�้ามันใน

สนามบินอู่ตะเภา

	 ฝ่ายวิเคราะห์	ยังคงแนะให้นักลงทุน	จับตา

ช่วงปลายสัปดาห์นี้	ต่อกรณีการพูดคุยระหว่าง

ผู้น�าสหรัฐฯและจีน	เกี่ยวกับการแก้ปัญหา

สงครามการค้า	หลังประชุม	G20	วันที่	28-29	

มิ.ย.	เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของดัชนี	ใน

ช่วงถัดไป	อย่างไรก็ดี	ยังมีความเสี่ยงจากความ

ตึงเครียด	ระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน	หลัง	นาย

โดนัลด์	ทรัมป์	ประธานาธิบดีสหรัฐ	ประกาศจะ

ใช้มาตรการคว�่าบาตรอิหร่าน	จากการที่อิหร่าน

ยิงโดรน	สอดแนม	ของกองทัพสหรัฐฯ	ในวันที่	

21	มิ.ย.	ที่ผ่านมา
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KTBST มั่นใจผลงาน Q2/62 โตต่อเนื่อง 
คงเป้ารายได้ปีนี้แตะ 1.3 -1.4 พันลบ. 

เผยตุนดีล IPO 10 ดีล คาดส่งเข้าเทรดปีนี้ 1 บจ.

 ดร.วิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ 
เคทีบี (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
(KTBST)	เปิดเผยว่า	ในช่วงที่ผ่านมาบริษัท
เน้นกระจายธุรกิจเพื่อยกระดับการให้บริการด้าน
การลงทุนครบวงจรมากขึ้น	รับมือกับภาวะการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมธุรกิจให้บริการนายหน้าซื้อ
ขายหลักทรัพย์ที่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง	เน้น
การกระจายรายได้จากหลายช่องทาง	ควบคู่การ
แนะน�าบริหารความเสี่ยงให้แก่นักลงทุน	

	 ทั้งนี้	ในไตรมาส	1/62	บริษัทมีรายได้รวม	
322.4	ล้านบาท	และก�าไรสุทธิอยู่ที่	23.7	ล้าน
บาท	โดยมีรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจบริการ	
เพิ่มขึ้นมาเป็น	50	-	60%	จากสิ้นปี	61	ที่มี
สัดส่วน	40%	ขณะที่สัดส่วนรายได้ธุรกิจให้บริการ
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ลดลงเหลือ	30	-	
40%	จากสิ้นปี	61	ที่มีสัดส่วน	50%	

	 ส�าหรับทิศทางผลประกอบการไตรมาส	2/62	
เชื่อมั่นว่าจะสามารถรักษาระดับการเติบโตได้อย่าง
ต่อเนื่อง	แม้ว่ารายได้ธุรกิจให้บริการนายหน้าซื้อ
ขายหลักทรัพย์น่าจะได้รับผลกระทบต่อเนื่องจาก
ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์รวมที่ลดลง	แต่
บริษัทจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากค่าธรรมเนียมธุรกิจ
บริการอื่น	ๆ	เช่น	งานวาณิชธนกิจ	งานตัวแทนซื้อ
ขายหน่วยลงทุน	งานบริการทางการเงิน	อีกทั้ง
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	วี	จ�ากัด	(บลจ.
วี)	บริษัทในเครือ	KTBST	ได้มีการเปิดด�าเนินการ
เต็มรูปแบบในไตรมาส	2	ที่มีนโยบายมุ่งสร้างผล
ตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย
ตามสภาวะการลงทุนแต่ละช่วง	โดยปัจจุบันได้
เสนอขายกองทุนกองทุนประเภททริกเกอร์ฟัน
ด์ต่างประเทศ	อาทิ	ลงทุนในสหรัฐฯ,จีน,อินเดีย	
และหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี	เป็นต้น	ซึ่งลูกค้าให้การ
ตอบรับอย่างดี	ล่าสุด	บลจ.วี	อยู่ระหว่างศึกษา

โอกาสในการลงทุนอื่น	ๆ	เพิ่มเติมด้วย

	 นอกจากนี้	บริษัทยังให้ความส�าคัญกับการ
พัฒนาเทคโนโลยี	และเครื่องมือการลงทุน	โดยที่
ผ่านมาได้เปิดตัวแอพพลิเคชั่น	KTBST	SMART	
เป็นแพลตฟอร์มที่รวมข้อมูลผลิตภัณฑ์การลงทุน
ของ	KTBST	ทั้งหมด	ไม่ว่าจะเป็นตราสารทุน
หรือหุ้น	ตราสารหนี้	อนุพันธ์	กองทุนรวม	และ
การลงทุนต่างประเทศ	ไว้ในที่เดียว	เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกให้กับลูกค้าของ	KTBST	ในการที่
จะดูพอร์ตการลงทุน	และข้อมูลการลงทุน	เพื่อ
ช่วยในการตัดสินใจลงทุน	พร้อมมุ่งเน้นพัฒนา
เครื่องมือใหม่	ๆ	เพื่อให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง	อาทิ	ธุรกรรมการฝากและ
ถอนเงินในบัญชี	และรองรับการซื้อขายกองทุน
รวม	นอกจากนี้	บริษัทยังได้เปิดบริการ	KTBST	
SOCIAL	TRADING	รายแรกของประเทศไทย	ซึ่ง
เป็นฟีเจอร์ใหม่รองรับการซื้อขายหลักทรัพย์	ผ่าน
แอพพลิเคชั่น	SKYNET	Stock	Trading		ซึ่งเป็น
นวัตกรรมการลงทุนในรูปแบบเครือข่ายสังคม
ออนไลน์คุณภาพที่แบ่งปันข้อมูล	แนวคิด	และ
กลยุทธ์การลงทุน	ส�าหรับนักลงทุนออนไลน์	เพื่อ
ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในสังคมผ่านการปฏิบัติ
จริง	

	 ดร.วิน	กล่าวต่อว่า	บริษัทตั้งเป้าหมายราย
ได้ในปี	62	ที่	1,300	–	1,400	ล้านบาท	หรือ
เติบโต	26%	ตามแผนธุรกิจที่วางไว้	โดยบริษัทมุ่ง
เน้นขยายธุรกิจให้มีความหลากหลาย	ทั้งธุรกิจ
การบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลมีสินทรัพย์ภาย
ใต้ค�าแนะน�า	(AUA)	มุ่งเติบโตเป็น	80,000	ล้าน
บาท	เพิ่มขึ้น	33.33%	จากปี	61	ที่	60,000	ล้าน
บาท	ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลตั้งเป้าสินทรัพย์
ภายใต้การจัดการ	(AUM)	เติบโตเป็น	3,000	ล้าน
บาท	หรือเพิ่มขึ้น	50%	ที่	2,000	ล้านบาท	ธุรกิจ
ตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนตั้งเป้า	AUA	ที่ระดับ	
20,000	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้น	100%	ที่	10,000	
ล้านบาท	ขณะที่	บลจ.	วี	ตั้งเป้า	AUM	เติบโต		
6,000	ล้านบาท	และเคทีบีเอสที	รีทส์	แมเนจเม้น
ท์	ตั้งเป้าตั้งกองรีทจ�านวน	3	กองทุน	มูลค่ารวม
กันประมาณ	6,000	ล้านบาท	รวมถึงตั้งเป้ารักษา
ส่วนแบ่งการตลาดของการซื้อขาย	TFEX	ให้ติด
อันดับ	1	ใน	5	ของอุตสาหกรรม

	 ด้านให้บริการวาณิชธนกิจ	(Investment	

Banking)	บริษัทมีงานในมือ	10	บริษัท	ซึ่งรองรับ
จนถึง	ปี	2562	โดยในปีนี้คาดว่าจะน�าบริษัทเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	จ�านวน	1	บริษัท

	 ส่วนแผนการเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์	ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณา	
อย่างไรก็ตามผลประกอบการที่มีก�าไรอย่างต่อ
เนื่อง	ท�าให้อาจจะไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องเร่งใน
ระดมทุนด้วยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ
ประชาชนเป็นครั้งแรก	(IPO)	

	 ด้านนายชาตรี	โรจนอาภา	รองกรรมการผู้
จัดการ	ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์	KTBST	
กล่าวถึงมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนในปี	62	
ว่า	ช่วงที่ผ่านมามีความผันผวนสูง	จากภาวะ
สงครามการค้าที่กดดันเศรษฐกิจไปทั่วทั้งโลก	ซึ่ง
คาดว่าจะยังคงด�าเนินต่อไป	และอาจขยายไปยังคู่
เจรจาอื่นนอกจากสหรัฐและจีนด้วย	

	 อย่างไรก็ดี	KTBST	ประเมินว่าสงครามการ
ค้าจะมีทิศทางที่ดีขึ้น	และอาจสามารถหาข้อสรุป
ได้ภายในครึ่งหลังของปีนี้	ภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระ
ทบของประเทศคู่เจรจา	รวมถึงเศรษฐกิจทั่วโลกที่
ส่งสัญญาณชะลอตัวจะกดดันให้คณะผู้เจรจาการ
ค้าจ�าเป็นต้องหาหนทางยุติสงครามการค้าโดย
เร็ว	การเจรจากันที่ส�าคัญคาดว่าจะเริ่มในรอบการ
ประชุม	G20	ช่วงวันที่	28	มิถุนายน	62	นี้	โดย
คาดว่าจีนต้องการที่จะจบประเด็นความขัดแย้ง
ดังกล่าวให้เร็วที่สุด	เพื่อลดความเสียหายจาก
ภาคการส่งออกที่มีแนวโน้มจะกดดันการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ	ประกอบกับประธานาธิบดี	โดนัลด์	
ทรัมป์ที่ใกล้จะหมดวาระ	จ�าเป็นต้องมีผลงานเชิง
ประจักษ์อย่างการเจรจาต่อรองทางการค้ากับจีน
ให้เป็นผลส�าเร็จและเป็นชาติแรกของโลก	เพื่อใช้ใน
การหาเสียงในการสมัครชิงต�าแหน่งประธานาธิบดี
สหรัฐฯ	ช่วงปี	63	ต่อไป	

	 ส�าหรับค�าแนะน�าการลงทุนในช่วงครึ่งหลัง
ของปีนี้	มองว่าการปรับตัวลดลงของสินทรัพย์
เสี่ยงในระยะสั้น	เป็นโอกาสในการเข้าลงทุนใน
ตลาดหุ้นที่แนวโน้มการเติบโตในระยะยาว	มีความ
มั่นคงทางการเมือง	และมีความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนในระดับที่ต�่า	เช่น	จีนและอินเดีย	
เป็นต้น	
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บลจ.ธนชาต เพิ่มทุน T-MultiIncome 5,000 ล้าน 
หลังผลตอบรับเกินคาด เชื่อกองทุนผสมสร้างรายได้

เป็นทางออกยุคดอกเบี้ยยังตํ่า

	 บลจ.ธนชาต	เล็งเพิ่มทุนกองทุน	

T-MultiIncome	อีก	5,000	ล้าน	หลังเปิดขาย

รอบ	2	มีเงินเข้ากองทุนเกือบ	9,000	ล้านบาท	

เชื่อกองทุนนี้ได้รับความนิยม	เพราะคอนเซปต์

กองทุนน่าสนใจ	เหมาะกับสภาวะตลาดที่คาดว่า

ดอกเบี้ยทั่วโลกจะต�่าต่อไป

 นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ธนชาต จ�ากัด	เปิด

เผยว่า	บริษัทเตรียมจดทะเบียน	กองทุนเปิด

ธนชาตมัลติอินคัม	(T-MultiIncome)	เพิ่มอีก	

5,000	ล้านบาท	เนื่องจากในรอบการเปิดขาย

เมื่อวันที่	4-10	มิถุนายนที่ผ่านมา	มีผู้สนใจ

ลงทุนในกองทุนนี้จ�านวนมากจนท�าให้ขนาด

กองทุนปัจจุบันอยู่ที่	8,978	ล้านบาท	(ณ	วันที่	

20	มิ.ย.	62)	ซึ่งเริ่มใกล้เคียงกับขนาดกองทุน

ที่จดทะเบียนไว้	10,000	ล้านบาท	ประกอบกับ

จะมีการเปิดขายรอบใหม่อีกครั้ง	ในวันที่	1-5	

กรกฎาคม	และคาดว่าจะยังมีผู้สนใจลงทุนใน

กองทุนนี้เป็นจ�านวนมาก	ท�าให้ขนาดกองทุน

ที่เดิมจดไว้ไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้

ลงทุน

	 การที่ดอกเบี้ยทั่วโลกยังอยู่ในระดับต�่า	และ

มีแนวโน้มว่าธนาคารกลางประเทศส�าคัญทั่ว

โลกน่าจะมีการทยอยลดดอกเบี้ยลง	เพื่อประ

คับประคองการขยายตัวของเศรษฐกิจ	น�าโดย

ธนาคารกลางสหรัฐ	(เฟด)	ที่แม้ว่าล่าสุดจะ

ประกาศคงดอกเบี้ย	แต่ก็มีท่าทีว่าพร้อมจะ

ลดดอกเบี้ยในปีนี้	ส่งผลให้ตลาดคาดการณ์

ว่า	เฟดน่าจะปรับลดดอกเบี้ยอย่างน้อย	2	ครั้ง

ภายในปีนี้	นอกจากนี้	ธนาคารกลางยุโรป	(อี

ซีบี)	ก็มีการส่งสัญญาณพร้อมปรับลดดอกเบี้ย

ลง	สอดคล้องกับเฟดอีกเช่นกัน	ซึ่งล้วนเป็น

ผลมาจากความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกที่ชะลอ

ตัว	และปัญหาสงครามการค้าของสหรัฐฯ	ที่ยืด

เยื้อ	ไม่ใช่เฉพาะกับจีนเท่านั้น	แต่ยังรวมถึงกับ

ประเทศคู่ค้าอื่นๆ	ด้วย

	 จากสถานการณ์อัตราดอกเบี้ยที่จะลดต�่า

ลงในระยะถัดไป	เชื่อว่าจะท�าให้การลงทุนในหุ้น

คุณภาพดี	กองทุนอสังหาริมทรัพย์	และตราสาร

หนี้ระยะยาว	สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้

ลงทุน	ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของ	

กองทุนเปิดธนชาตมัลติอินคัม	T-MultiIncome	

ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสมแบบไม่ก�าหนดสัดส่วน

การลงทุน	โดยเน้นลงทุนในสินทรัพย์สร้าง

รายได้อย่างหุ้นปันผล	กองทุนโครงสร้างพื้น

ฐาน	กองทุนอสังหาริมทรัพย์	และตราสารหนี้

คุณภาพดี	โดยทีมผู้จัดการกองทุนของ	บลจ.ธน

ชาต	จะปรับสัดส่วนการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์

ตามสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา	เพื่อหา

โอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดภายใต้ระดับ

ความเสี่ยงที่เหมาะสมให้กับผู้ลงทุน	เพราะ

การผสมและปรับสัดส่วนการลงทุนระหว่าง

สินทรัพย์แต่ละกลุ่ม	จะช่วยท�าให้มีโอกาสที่

ผลตอบแทนระหว่างทางของกองทุนมีความ

สม�่าเสมอมากขึ้น

	 ส�าหรับมุมมองทิศทางการลงทุนหุ้นไทยใน

ปีนี้	เชื่อว่าจะมาจากปัจจัยภายนอกเป็นหลัก	ทั้ง

ทิศทางของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ	กับ

จีนว่าจะคลี่คลายลงหรือตึงเครียดขึ้นเพียงใด	

รวมไปถึงการไหลของกระแสเงินในแต่ละภูมิภาค

ก็จะเป็นตัวก�าหนดเช่นกัน

 

	 "บลจ.	ธนชาต	ยังเชื่อว่าในครึ่งหลังของ

ปี	2562	ตลาดหุ้นไทยยังมีทิศทางที่ดีอยู่	จาก

แนวโน้มดอกเบี้ยที่คาดว่าจะลดลงทั่วโลก	คาด

ว่าดัชนีหุ้นไทยจะขึ้นลงไปในทิศทางเดียวกัน

กับตลาดต่างประเทศ	ประกอบกับมีเม็ดเงิน

ลงทุนจากต่างประเทศไหลเข้าไทยอย่างต่อเนื่อง	

เพราะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ	ในภูมิภาค	พบ

ว่าไทยยังมีทุนส�ารองอยู่ในระดับที่สูงมาก	และ

ประเทศไทยยังเกินดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่	แม้การ

ส่งออกในระยะนี้จะหดตัวก็ตาม	นอกจากนี้	ยัง

คาดว่ารัฐบาลชุดใหม่จะมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อ

กระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไป	ประเมินว่าหุ้นไทย

ปีนี้จะเทรดในกรอบ	1,630	-	1,780	จุด	โดยหุ้น

ที่ได้รับประโยชน์จากเม็ดเงินลงทุนนี้	คือ	กลุ่ม

หุ้นขนาดใหญ่และหุ้นปันผล"

	 "ผลงานของกองทุน	T-MultiIncome	ก็

สามารถท�าได้ดีและน่าสนใจ	หลังจากเปิดขาย

ประมาณ	3	เดือน	ตั้งแต่วันที่	12	มีนาคม	-	

21	มิถุนายน	62	สามารถท�าผลตอบแทนไป

แล้ว	3.01%	(ความผันผวนผลการด�าเนินงาน	

2.77%)	เทียบกับดัชนีอ้างอิงมาตรฐานที่	3.40%	

(ความผันผวนดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน	4.10%)	

และได้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปแล้ว	1	

ครั้ง	เมื่อวันที่	4	มิ.ย.	62	ในอัตรา	0.1	บาทต่อ

หน่วย"	นายบุญชัย	กล่าว

	 กองทุน	T-MultiIncome	เหมาะกับ

ผู้ที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้น

ได้	สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว	

เนื่องจากผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนได้ก่อนวัน

ที่	12	มีนาคม	2563	โดยมีนโยบายจ่ายคืนผล

ตอบแทนให้แก่นักลงทุนในรูปแบบการรับซื้อคืน

อัตโนมัติ	(Auto	Redemption)	โดยจะจ่ายคืน

ไม่เกินปีละ	4	ครั้ง	เปิดขายครั้งถัดไประหว่าง

วันที่	1-5	กรกฎาคม	นี้	โดยลงทุนครั้งแรกขั้นต�่า	

50,000	บาท	ส่วนครั้งถัดไปขั้นต�่า	1,000	บาท

	 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมขอรับ

หนังสือชี้ชวนได้ในวันและเวลาท�าการเสนอขาย

ที่	บลจ.ธนชาต	โทรศัพท์	0-2126-8399	กด	

0	หรือ	ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	โทร.	

1770	หรือผู้สนับสนุนการขาย	หรือรับซื้อคืน

หน่วยลงทุนที่	บลจ.ธนชาต	แต่งตั้ง	www.

thanachartfund.com
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	 แม่มดน้อย	ภาคพิสดาร	มองทุนนอก	ยังคงไหลสู่ประเทศไทย	บาทแข็งค่า
ต่อเนื่อง	SET	ก็แข็ง	บนเส้นเหนือ	1,720	จุด	ส่วนวันนี้	จะท้องแข็งเพียงใด	โปรด
จับตามอง	คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	มีประชุมบ่ายโมงครึ่ง	จะมีวาระการ
พิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับค�าร้องที่นายชวน	หลีกภัย	ประธานสภาผู้แทนราษฎร	
ส่งความเห็นของ	66	ส.ส.พรรคอนาคตใหม่	ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า	
41	ส.ส.ที่ถือครองหุ้นสื่อ	เข้าข่ายขาดคุณสมบัติในการด�ารงต�าแหน่ง	ส.ส.หรือไม่
	 ล่าสุด	ลุงตู่	ยืนยัน	ภายในกลางเดือนหน้า	จะมีรัฐบาลใหม่แน่นอน	โดย
ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติโดยเลขาธิการครม.เป็นผู้
ด�าเนินการ	ส่วนจะอกหัก	คงรู้กัน.....	บ่ายวันนี้	กนง.	จะมีประชุมนโยบายการเงิน	
คาดคงดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม	ที่	1.75%	ส่วนจะปรับลดเป้า	GDP	ลงหรือไม่	คงต้อง
ติดตาม	
	 วานนี้ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ	1,721.33	จุด	เพิ่มขึ้น	5.33	จุด	หรือ	0.31%	
มูลค่าการซื้อขาย	65,135.92	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ	1,691.89	
ล้านบาท	บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ	1,245.62	ล้านบาท	นักลงทุนต่าง
ประเทศซื้อสุทธิ	2,350.74	ล้านบาท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ	1,904.47	
ล้านบาท
 TPCH	ร้อนเป็นไฟ	วานนี้	ราคาหุ้น	TPCH	บวกแรง	7.63%	วันนี้	แม่มด
น้อย	ขอกระซิบจับตามอง	เกมต่อเนื่อง	จะดุแค่ไหน	โปรดอย่ากระพริบตา
	 มาแล้ว	IVL	ถูกปลุกขึ้นรอบใหม่	ชวนให้ติดตาม	เช่นกัน....ว่าไปตามแนว
เส้น	ตามกระแสเงิน....เงินเข้าก็ขึ้น	เงินออก	ราคาหุ้น	IVL	ก็ลง	เรื่องมันมีแค่นี้
จริงๆค่ะ	หุหุ
	 แม่มดน้อย	ยินดีกับ	ดร.ชาญกฤช	เดชวิทักษ์	รองประธานกรรมการบริหาร

และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ที	เอส	ฟลาว
มิลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	TMILL	ที่
สถาบันไทยพัฒน์ประกาศให้	บริษัท	ที	เอส	
ฟลาวมิลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	TMILL	
ติดอันดับ	ESG100	ประจ�าปี	2562	ที่มีการ
ด�าเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	
และธรรมาภิบาล	(Environmental,	Social	
and	Governance)	ดีเด่น	ด้วยคร้า

	 หลังย้ายเข้าสู่	SET	อย่างเต็มภาคภูมิ	SSP	ก็มีแต่เรื่องดีๆ	รอบนี้ขอเสียง
ปรบมือดังๆ	แสดงความยินดีกับ	SSP	ที่ติดโผ!!	เข้าค�านวณ	sSET	INDEX	รอบ
ใหม่	1ก.ค.-31	ธ.ค.	62	โดยดัชนีราคา	sSET	INDEX	สะท้อนให้เห็นถึงหุ้นของ	
SSP	ที่ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนรายย่อย	และสถาบัน	มีสภาพคล่องและ
มาร์เก็ตแคปเป็นไปตามเกณฑ์		โดยตลาดหลักทรัพย์ฯจัดท�าขึ้นเพื่อให้บริษัท
จดทะเบียนเป็นที่รู้จักของผู้ลงทุนเพิ่มขึ้นนอกเหนือจาก	SET	100	และใช้เป็น	
Benchmark	Index	ส�าหรับการลงทุนได้		...	การันตีจาก	ตลท.	ขนาดนี้แล้ว	หุ้น
เขาดีจริงๆ	นะ	ขอบอก
	 สุดๆ	ไปเลย!!	ให้ร้องเพลงรอได้ส�าหรับหุ้นน้องใหม่	ACG	หรือ	บริษัท	ออ
โตคอร์ป	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	หลังยอดจองหุ้นล้นทะลัก	156	ล้านหุ้นเกลี้ยง
แผง!!	หุ้นดี	PE	เหมาะสม	ราคาไม่แรง	ใครก็รัก	แต่ที่แรงดีไม่มีตกก็ความนิยมใน
รถยนต์ฮอนด้าที่หนุนยอดขายบริษัทฯพุ่งกระฉุด	สร้างการเติบโตให้	ACG	ไม่หยุด
หย่อน	เป็นที่มาที่ผู้บริหารคนเก่ง	“ภานุมาศ	รังคกูลนุวัฒน์	”	ตั้งเป้าขยายสาขา
ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคภายในปี	2565	แต่บัดนาวเตรียมตัวกันให้ดี	พร้อมระเบิด
ฟอร์มเทรด	27	มิ.ย.	นี้	ห้ามกระพริบตาเพราะหุ้น	ACG	แรงกระหึ่มเมือง
 D	พร้อมเปิดให้บริการโรงพยาบาลฟันแห่งใหม่	บนถนนสุขุมวิท	ซอย	2	วัน
ที่	1	ก.ค.นี้	จับกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงบนทั้งในประเทศและต่างประเทศ	โชว์จุด
เด่นบริการครบวงจรได้มาตรฐานสากล	และราคาเหมาะสม	ประเดิมรับรู้รายได้ปีนี้
กว่า	100	ล้านบาท	คาดมีก�าไรทันที	มั่นใจควบคุมต้นทุนอยู่	พร้อมหนุนผลงานปี	
62	เติบโต	2	เท่าตัว	รายได้แตะ	1,000	ล้านบาท	ทุบสถิตนิวไฮ	
 EKH	หัวกะไดไม่แห้ง	จริงๆ	ล่าสุด	นายแพทย์กวีชัย	เลิศอัศวรัตน์	
กรรมการบริหารและรองผู้อ�านวยการโรงพยาบาล-ฝ่ายการแพทย์	และคุณสุทธิ
พงศ์	ตั้งสัจจะพจน์	กรรมการและผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	พร้อม
ทีมผู้บริหาร	บมจ.เอกชัยการแพทย์	(EKH)	ให้การต้อนรับผู้บริหารฝ่ายจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล		จากบริษัทหลักทรัพย์	เมอร์ชั่น	พาร์ทเนอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	
ในโอกาสให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมกิจการ	พร้อมฟังข้อมูลเกี่ยวกับแผนการด�าเนิน
ธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ	ซึ่ง	EKH	ประเมินภาพรวมธุรกิจช่วงที่เหลือในปีนี้จะ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง	จากการรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากคนไข้เข้ามาใช้บริการเพิ่ม	
และขยายศูนย์กุมารเวชแห่งใหม่	รวมทั้งศูนย์ต่าง	ๆ	และศูนย์	IVF
 UREKA	จับมือ	อัพเดท	ดีเวลลอปเม้นท์	ตั้งกิจการร่วมค้า	ยูเรก้า	ยูยู	
ท�าธุรกิจจัดหา	ติดตั้งและทดสอบระบบจัดเก็บในคลังสินค้า	อัตโนมัติ(Automated	
Storage/Retrieval	System	:	AS/RS)
	 พ่อมดน้อย	ดินแดน	บล.เออีซี	มองดัชนีตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้	มีลุ้นแตะ	
1,730	จุด	หลังปัจจัยในประเทศ	ประกอบกับแรงหนุน	จากสภาพคล่องทางการ
เงิน	ในต่างประเทศ	เริ่มส่อแววส่งสัญญาบวกที่ดีขึ้น		พร้อม	แนะทยอยเก็บ	CPF-
TFG-SYNEX-HARN-	CPALL-TPCH-	BAFS	เข้าพอร์ต	ระบุ	เป็นหุ้นน่ามีสตอรี่น่า
ลงทุน	

ถือหุ้นสื่อ

บล.เออีซี	:	ORI	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	10.30	บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	WHA-W1	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	16.58	บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	HANA	แนะน�า	Fully	Valued	ราคาพื้นฐาน	ที่	22.70	บ.

บล.ฟิลลิป	:	EPG	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	7.00	บ.	
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นิยามของความสําเร็จคืออะไร
#รวย ????

ถ้าคนที่เกิดมามีพ่อแม่รวยเป็นหมื่นล้านอยู่แล้ว	แบบนี้จะเรียกว่า	ส�าเร็จมั้ย	แล้วต้องมีเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าส�าเร็จ

1	ล้าน	10	ล้าน	100	ล้าน	1000	ล้าน	หรือไม่มีที่สิ้นสุด

#ชื่อเสียง ????

ชื่อเสียงคือวาทกรรมแบบหนึ่ง	ที่ถูกปรุงแต่งด้วยต�าแหน่งหน้าที่	และสื่อมวลชน	เป็นสิ่งที่ไม่คงอยู่จีรัง	ดาราที่เคยดัง

มากๆในสมัยก่อน	บางคนตอนนี้หายไปเลยด้วยซ�้า

#อ�านาจ ????

อ�านาจคือสิ่งสมมติประเภทหนึ่ง	ที่มนุษย์ตกลงกันสร้างมันขึ้นมาเพื่อจัดแบ่งล�าดับชั้นในการสั่งการ

#ผู้หญิง

ผู้ชายบางคนใช้โปรไฟล์ผู้หญิง	ในการวัดความส�าเร็จ	คนที่มีคู่ควงที่สวย	เซ็กซี่	มีดีกรีเป็นนางแบบ	อาจเป็น

เครื่องชี้วัดความส�าเร็จของผู้ชายประเภทหนึ่ง

=================================== 

เนื่องจากนิยามความส�าเร็จของแต่ละคนไม่เหมือนกัน	เราไม่จ�าเป็นต้องใช้	ความส�าเร็จของคนอื่น	

มาเปรียบเทียบกับตัวเองคนที่มีเมียสวย	เซ็กซี่	ไม่ได้แปลว่า	เมียเขาจะซื่อสัตย์กับเขา	บางทีผู้หญิง

หน้าตาธรรมดาแต่ซื่อสัตย์	รักครอบครัว	กลับดูเหมาะที่จะเป็นคู่ชีวิตมากกว่าคนที่มีอ�านาจมากกว่า	

อาจต้องเป็นทุกข์ที่ต้องรักษาอ�านาจไว้	ต้องก�าจัดทุกคนที่ขวางทาง	คุณว่าเขาจะมีความสุขรึเปล่า

คนที่มีชื่อเสียง	อาจต้องระแวงระวัง	ความเป็นส่วนตัวหายไป	ท�าอะไรพลาดนิดเดียว	โดนสังคม

ถล่มยับไม่เหลือซาก

 

คนที่มีเงินมากกว่า	แต่ไม่เคยพอ	คงไม่มีความสุขเท่ากับคนที่มีเงินพอใช้	แต่รู้สึกพอเพียง

ดังนั้น	จึงไม่ต้องไปคิดว่า	ตัวเรายังไม่ส�าเร็จ	ท�าไมคนอื่นถึงส�าเร็จกันไปหมดแล้ว	การคิดแบบนั้นจะ

ท�าให้เกิดความน้อยเนื้อต�่าใจเปล่าๆ	ไม่มีประโยชน์อะไรเลยอยู่ในเส้นทางของเรา	ค่อยๆเดินไปเรื่อยๆ	

เก็บเกี่ยวความสุขระหว่างทาง	มีความสุขมากกว่า	การไปรอความส�าเร็จที่ปลายทางเพียงจุดเดียว

ถ้าเรารู้สึกพอใจในชีวิตที่เป็นอยู่	ณ	ปัจจุบัน	นั่นแหละคือเรียกว่า	ส�าเร็จแล้ว

 

โค้ชซัน กระทรวง จารุศิระ
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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